

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định rõ và thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Các vị trí công tác, chức danh chủ chốt của huyện đã được bố trí, kiện toàn đầy đủ, đúng đúng để án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình kiểm tra, giám sát; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Quỳnh Phụ sẽ hoàn thiện và chính thức ban hành.

Hiện tại, huyện Quỳnh Phụ đang tập trung cao cho mục

tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2020 ước đạt 16.093 tỷ đồng, đạt 72,78% kế hoạch năm, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá cao trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá. Một số dự án quan trọng của huyện được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Các ngành, địa phương tập trung cao cho công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành chức năng chủ động tham mưu các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. An ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Chú trọng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Tập trung lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện hiệu quả 12 chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến khẳng định sự quyết tâm, linh hoạt các ý kiến gợi mở, chỉ



Đầy chuyền sản xuất của Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ).

đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm rõ, cụ thể hóa cam đường phát triển của huyện Quỳnh Phụ trong thời gian tới; trong đó, tập trung huy động kết hợp các nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện để đạt những kết quả cao nhất và toàn diện trong nhiệm kỳ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và hoan nghênh sự đồng thuận, nhất

trí cao, chủ động, năng động của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong thực hiện nhiệm vụ, tìm ra những định hướng phát triển, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định tốt tâm thế Quỳnh Phụ là địa phương đang có nhiều cơ hội, vận hội bút phá trong thời gian tới. Từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải có sự định hình, nắm và xác định rõ nhiệm vụ của mình, trong quá trình thực hiện cần cập nhật, rà soát, bổ sung, thể hiện trách nhiệm cao với tinh thần khó khăn cũng phải làm cho bằng được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Quỳnh Phụ phải xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tập trung vào một số lĩnh vực trong nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng, cơ sở để liên kết, xây dựng thương hiệu, phát triển, hội nhập để thay đổi và mở ra những thời cơ phát triển mới. Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mạnh dạn, quyết tâm, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

wướng mắc, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan và phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo các đại biểu, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp. Các đại biểu tập trung đóng góp các vấn đề: về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; hạn chế xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý hành chính và các vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về việc bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấm dứt hành vi vi phạm và đề nghị xem xét lại việc sử dụng một số từ ngữ, cụm từ trong dự thảo cho phù hợp.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đạt được, thống nhất các biện pháp phối hợp, hiệp đồng bảo vệ ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban bảo vệ ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề cao thành viên Tiểu ban cần chú trọng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nội dung công tác trọng tâm đã được phân công, triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT và phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm công tác trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan trên địa bàn. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và người dân, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, giao thông thông suốt, kỷ cương trật tự đô thị đi vào nề nếp phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

trợ giúp khác được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, giúp các đối tượng từng bước ổn định cuộc sống. Trên địa bàn hai xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chính

sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn trong việc xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng bị tâm thần, câm, điếc và xác định tuổi với người 80 tuổi trở lên... Lãnh đạo

các địa phương đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này.

Qua giám sát cho thấy một số hồ sơ còn chưa đúng về thể thức văn bản, số liệu chưa chính xác, còn tình trạng khai thay, ký thay. Đồng chí Phó

Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị các địa phương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ

xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên rà soát, kiểm tra hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ, thủ tục thụ hưởng đúng quy định, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp thu kiến nghị, đề xuất của hai xã, giao cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu thông tin thị trường lao động, dự báo cung - cầu lao động, khu điều hành và đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động, tiếp và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc

làm Thái Bình. Dự án được đầu tư nhằm bảo đảm công tác giám sát dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu thông tin thị trường lao động, dự báo cung - cầu lao động, khu điều hành và đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động, tiếp và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc

đường kiến thức cho người lao động để tham gia thị trường lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề, tiếp và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Dự án gồm nhà tuyển dụng việc làm khởi doanh nghiệp 3 tầng đã hoàn thành ngày 28/2/2017 và nhà điều hành 9 tầng và phụ trợ hoàn thành tháng 11/2018 với tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc lập dự toán bổ sung khối lượng phòng cháy, chữa cháy công trình nhà điều hành 9 tầng; thanh toán khối lượng xây dựng nhà điều hành 9 tầng; mua sắm trang thiết bị...

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu xây dựng và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình mặc dù còn gặp nhiều khó

khăn nhưng đã sớm hoàn thiện các hạng mục công trình đúng tiến độ; đề nghị hai đơn vị cần nhanh chóng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại, các hồ sơ, thủ tục đầu tư để các đơn vị liên quan sớm nghiệm thu. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở cần đổi nguồn vốn, bố trí nguồn vốn thanh toán để công trình sớm được đưa vào sử dụng.

TIẾN ĐẠT

từ ngày 20/9 - 20/10/2020.

Tổ chức tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

ngày, ngoài việc tiêu độc, khử trùng sau mỗi phiên chợ phải thực hiện ít nhất một tháng một lần tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn chợ. Về quy mô tiêu độc, khử trùng gồm toàn bộ nội có dịch có như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, cúm gia cầm; nơi có nguy cơ cao như khu vực chợ, nơi giết mổ tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, khu vực bến đò và các trang trại, gia trại, chuồng nuôi thực hiện tiêu độc, khử trùng

\* Từ ngày 15/9 đến ngày 30/10/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020.

Trong đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm lần này, huyện phân đầu tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt 90% trở lên so với tổng đàn; tiêm vắc-xin phòng bệnh tu huyết trùng trâu, bò đạt 80% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, đàn lợn

nài và đực giống đạt 90% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn trong diện tích phòng.

Để đạt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020 đạt kết quả cao, UBND huyện yêu cầu các cấp, ngành chức năng huyện tổ chức tốt việc tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc-xin theo tiến độ tiêm phòng; phân công cán bộ hướng dẫn, giám sát kỹ thuật tiêm, vận chuyển, bảo quản vắc-xin; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm đúng lịch.

MAI THƯ - TRẦN TUẤN

HƯNG HÀ, THÁI THUY

Tổ chức tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

\* Nhằm chủ động ngăn chặn, tiêu diệt các chủng virus gây bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và bảo đảm môi trường chăn nuôi an toàn, huyện Hưng Hà yêu cầu các địa phương trong huyện tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng và phải được tổ chức thành chiến dịch rộng khắp trên địa

bàn huyện. Về kỹ thuật tiêu độc, khử trùng, thực hiện vệ sinh cơ giới trước khử trùng và hóa chất với bột sau. Cùng với đó, tiến hành khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu gom xử lý chất thải, số lần tiêu độc và nồng độ hóa chất tiêu độc phải tuân theo quy định và bảo đảm an toàn cho người, gia súc, gia cầm. Huyện cũng chỉ đạo tập trung khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất ngay sau mỗi phiên chợ tại các chợ có bán gia cầm sống. Đối với những chợ bán gia súc, gia cầm liên tục các

ngày, ngoài việc tiêu độc, khử trùng sau mỗi phiên chợ phải thực hiện ít nhất một tháng một lần tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn chợ. Về quy mô tiêu độc, khử trùng gồm toàn bộ nội có dịch có như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, cúm gia cầm; nơi có nguy cơ cao như khu vực chợ, nơi giết mổ tập trung, buôn bán gia súc, gia cầm, khu vực bến đò và các trang trại, gia trại, chuồng nuôi thực hiện tiêu độc, khử trùng

Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng sốt xuất huyết hiệu quả

(chinhphu.vn) Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến 15/9/2020 cả nước ghi nhận 65.046 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2019, số mắc giảm 65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp. Tuy nhiên theo diễn biến chu kỳ dịch hàng năm, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa, số mắc có xu hướng gia tăng.

Với phương châm coi công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu năm như: Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế; công văn chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát hỗ trợ địa phương trọng điểm; tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai phòng, chống dịch bệnh; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y



tế dự phòng, điều trị các tuyến; chỉ đạo tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng, chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại 47 tỉnh, thành phố...

Bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh và chưa có

thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THÁI THUY... Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Sáng ngày 17/9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; truyền thông công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố được truyền đạt các kiến thức về công tác công đoàn, trong đó tập trung vào Luật Công đoàn, dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn, của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; vấn đề nghiệp vụ tài chính, kế toán của công đoàn cơ sở; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; những vấn đề của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; truyền thông về công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở xã Bình Nguyên

Sáng ngày 17/9, Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương, thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) đã qua đời do bị bỏng. Chị Nguyễn Thị Hương là đoàn viên của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình. Sau khi chị qua đời, 3 con nhỏ hiện do ông bà nội, ngoại đã già yếu chăm sóc. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, đoàn viên, người lao động Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình đã đồng góp được hơn 109 triệu đồng hỗ trợ vi mong muốn gia đình chị vượt khó khăn, các cháu được chăm sóc tốt hơn.

NGUYỄN CƯỜNG